



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน


๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำร้องในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานเทศบาลมีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำร้องในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตัวเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนสูงให้พนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

/๔. กรณีมอบอำนาจ...

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง